

Line ทาง

☀☀☀ แอปไปส่องบรรยากาศ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ทำไปฉบับชี้ โห่วันแรก เมื่อ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา แม้ ต้องให้บริการประชาชนที่จองคิวไว้ กว่า 1.5 หมื่นคนทั่วประเทศ แต่ก็ราบรื่น ผ่านฉลุย!! ...เกมผู้ที่ยังคิดขั้นตอนทำ ไปฉบับชี้ที่ค้างคาไว้ช่วงโควิด-19 ยังมี เจ้าหน้าที่โทรฯตามและโทรฯเตือนอย่าลืม คิวซะด้วย งานนี้ขอชมกรมขนส่งฯบริหาร จัดการดีภายใต้วิถีใหม่นิวนอร์มัล ทั้งเว้น

ระยะห่าง คัด กรองโรค ตั้งจุด ประชาสัมพันธ์ คอยให้คำแนะนำ ประชาชนที่ยังงง ๆ ☀☀☀ ปรบมือรัว ๆ ให้ อธิบดีฯ จิรุตม์ วิศาลจิตรและ รองอธิบดีฯ

จันทิรา บุรุษพัฒน์ เลขาฯ ☀☀☀ แต่ ชาวบ้านร้องเรียนมา ผ่าทำอธิบดีฯจน ส่งฯ ไปตรวจจริงโดยสารร่วมเอกชนบ้าง กระทรวงคมนาคมยังไม่คลายล็อกให้ ระบบขนส่งสาธารณะทุกโหมดการเดินทางไม่ต้องเว้นที่นั่งเลย แต่วันศุกร์ที่ผ่านมา ประชาชนบอกว่า ขึ้นรถร่วมสาย 6 พระประแดง-บางลำภู จัดที่นั่งชิดกัน ทุกที่ ไม่ต้องตรวจด้วยว่ามาด้วยกันหรือ เป็นครอบครัวเดียวกัน แกรมยังปล่อยให้ ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยขึ้น มาบนรถซะด้วย ทำเอาคนนั่งข้าง ๆ หลอนเลย จะบอกให้ใส่หน้ากากอนามัย ก็กลัวดราม่า!! ☀☀☀ ย้ำอีกข่าวดีจาก ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง(ทล.) แจ้ง ว่า แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 กำลัง



เร่งก่อสร้าง "จุดพักรถ" (REST STOP) ในทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ ที่ กม.23 จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นที่จอดพักรถสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้สัญจรไปมา โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่นลานจอดรถที่กว้าง ขวางร่มรื่น, ห้องน้ำสำหรับประชาชน ทั่วไป, ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและตู้น้ำดื่ม เป็นต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ก.ย. นี้ ☀☀☀จุดพักรถแห่งนี้จะช่วยลด อุบัติเหตุบนทางหลวงเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ หยุดแวะพักรถผ่อนคลายอิริยาบถ ช่วย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่ง สินค้าการเกษตร พร้อมบริการลานกาง เต็นท์ (CAMPING AREA) บริเวณ

หมวดทางหลวง เขาค้อ และ จุดชมวิว 180 องศาสำหรับชม ทะเลหมอกในตอนเช้า และ พระจันทร์ขึ้น ในยามค่ำคืน รวมทั้งร่วมสนุก กับกิจกรรมทาง

เดินที่การพักผ่อนในบรรยากาศวิวน้ำตก ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ☀☀☀ แม้ยังสร้าง ไม่เสร็จแต่ประชาชนที่ต้องการแวะพัก ผ่อนหรือพักค้างคืนเข้าพักได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หมวด ทางหลวงเขาค้อพร้อมบริการประชาชน ตลอด 24 ชม. ☀☀☀ ในอนาคตมีแผน ก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า(SKY WALK) ศาลาที่พักผ่อนห้องน้ำสำหรับผู้พิการ และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดด้วย หากสร้างสกายวอล์กที่เขาค้อได้จริง ๆ รับรองอือฮาไม่แพ้สกายวอล์กชมทะเล หมอกอัยเยอร์เวงที่เบตงซะจริง!! ☀☀☀

นายสปีด

transport@dailynews.co.th